

TỈNH ỦY BẮC GIANG

*

Số 675-CV/TU

*V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
của Ban Bí thư (khóa XI)*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2017

- Kính gửi:**
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
 - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
 - Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh;
 - Ban An toàn giao thông tỉnh.

Hơn 04 năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông", Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 24/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từng bước được nâng lên; tai nạn giao thông được kiểm chế, duy trì 5 năm liên tiếp giảm cả 3 tiêu chí; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt; công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả, còn hình thức, nhất là ở cấp cơ sở. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tai nạn giao thông tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; trong 3 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cao cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn biến phức tạp. Một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông chậm được khắc phục. Vi phạm trật tự, an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi.

Thực hiện Công văn số 28-CV/TW ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW và Công văn số 28-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, quán triệt và tập trung cao thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Xác định rõ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, là trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với trách nhiệm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; rà soát, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức và cá nhân liên quan, bảo đảm phù hợp với tình hình hiện nay.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành và kịp thời phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông.

2- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp chủ động, tăng cường phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bằng hình thức phù hợp. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "*Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông*" và phong trào "*Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông*"; trong đó chú trọng đối tượng thanh, thiếu niên. Thực hiện giám sát công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chức năng, thẩm quyền.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

4- Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, tổ đại biểu, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan theo quy định.

5- Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh giao thông. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; phát huy vai trò Ban An toàn giao thông tỉnh.

Sau khi có Kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

6- Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông ngay tại bến, bãi. Kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm an toàn giao thông. Xử lý nghiêm hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và hành vi tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

7- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trong Công văn này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu: VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Bùi Văn Hải